

“แนวทางการตรวจสอบสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน”

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

ได้พิจารณาเอกสารในการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย แนวทางการตรวจสอบสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ มติ ๑^๑ เรื่อง นโยบายการตรวจสอบสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน

ตระหนัก ว่าการตรวจสอบสุขภาพที่จำเป็น เป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค

รับทราบ ถึงนโยบายระดับชาติ ในการสนับสนุนการตรวจสอบสุขภาพ เช่น ระบบสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งยังต้องพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ให้มีมาตรฐานที่เหมาะสม

กังวล ว่าประเทศไทยยังไม่มีแนวทางการตรวจสอบสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชนที่ใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ

ชื่นชม ความพยายามอย่างต่อเนื่องของกรมการแพทย์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่มีการพัฒนา และปรับปรุงร่างแนวทางการตรวจสอบสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน

รับทราบ มติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ มติ ๑ (วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗) นโยบายการตรวจสอบสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน ที่สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการตรวจสอบสุขภาพที่จำเป็น เหมาะสม เป็นเหตุเป็นผล และมีคุณภาพ โดยถือประโยชน์และความปลอดภัยของผู้รับบริการ สุขภาพเป็นหลัก และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รณรงค์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม

^๑ เอกสารหลัก/มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ “นโยบายการตรวจสอบสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน”

28

29 จึงมีมติดังต่อไปนี้

30

31 ๑. รับรองร่างแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นใน
32 การพัฒนา และมอบให้คณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน นำ
33 ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็นไปปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน เพื่อเป็นแนวทาง
34 ปฏิบัติในการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนในประเทศไทย

35 ๒. ขอให้กรมการแพทย์เสนอแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชนต่อ
36 ประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการ
37 กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อให้รับทราบ สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการดำเนินงาน และขยายผลต่อไป

38 ๓. ขอให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเผยแพร่แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม
39 โดยให้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชน เพื่อให้ได้รับรู้อย่างกว้างขวาง

40 ๔. ขอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม และกระทรวงการคลัง โดย
41 กรมบัญชีกลาง พิจารณานำแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชนฉบับนี้ ไปใช้ในการ
42 พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมให้สอดคล้องกับทรัพยากร พื้นที่
43 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรค/ผลกระทบต่อสุขภาพ

44 ๕. ขอให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข
45 สถานพยาบาลของรัฐ แพทยสภา สภา/สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค และองค์กรปกครองส่วน
46 ท้องถิ่น นำแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชนไปจัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบ
47 ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

48 ๖. ขอให้กรมการแพทย์ ร่วมกับสถาบันทางวิชาการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนา
49 แนวทางและบริการตรวจสุขภาพดังต่อไปนี้

50 ๖.๑ พัฒนาระบบสนับสนุนให้หน่วยบริการมีบุคลากรที่พร้อมรองรับการดำเนินงานตามแนว
51 ทางการตรวจสุขภาพฉบับนี้

52 ๖.๒ ทบทวนและปรับปรุงเอกสารแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับ
53 ประชาชนทุก ๒ ปี หรือ ตามความเหมาะสม